
FREE! 
COPY

 F r e e  C o p y  a n d  M a g a z i n e  O n l i n e  w w w . g r e e n l i f e p l u s m a g . c o m

25 JULY - 24 AUGUST 2022NO.  6   VOL.  71 ISSN : 2539-5602
GREEN Life



ปีแห่งการปรับตัว	 	

ปีเสือปีนี้ ถือเป็นอีกปีแห่งการปรับตัว โดยเฉพาะการอยู่กับ
โรคระบาดนี้ให้ได้แม้จะมีกลายพันธุ์ หรือแม้กระทั่งเมื่อมอง
ในแวดวงธุรกิจ วันน้ีเทคโนโลยีกลายเป็นหัวใจส�าคัญ               
รวมทัง้มติขิองพลงังานทีป่ฏเิสธไม่ได้ว่าวันน้ี ยานยนต์ไฟฟ้า
ก�าลังกลายเป็นทางเลือกของการคมนาคม

เป็นเรื่องปกติท่ีมนุษย์ทุกคนต้องปรับตัวให้สอดรับกับ
สถานการณ์ดังภาษติค�าว่า เข้าเมอืงตาหลิว่ ต้องหลิว่ตาตาม 
วันนีทุ้กอย่างเปลีย่นไปอย่างฉับไว ไม่เพียงแต่ความต้องการ
ของผู้บริโภค แต่ยังหมายถึงเทคโนโลยี รูปแบบการท�างาน
และอื่นๆ ที่อยู่รอบตัว บางครั้งเพียงเราช้าไป 1 ก้าวอาจ            
ล้าหลังไปแล้วโดยไม่รู้ตัว

โจทย์ส�าคัญของการอยู่โลกใบน้ีในวันนี้ นอกจากตื่นตัวอยู่
ตลอดเวลา ยังต้องหมัน่หาองค์ความรูใ้หม่ๆ เพราะนอกจาก
โลกทีเ่ราเดนิเหินไป วันน้ีมโีลกเสมอืนจรงิเกิดขึน้มาท่ีสามารถ
ท�าทุกอย่างได้คล้ายกับโลกจริง 

ขอให้ทุกคนมีสุข ท้ังสุขภาพดี สุขภาพใจท่ีอารมณ์ดี และ
สุขภาพกายแข็งแรง ตลอดครึ่งปีหลังต่อจากนี้ 

กองบรรณาธิการ 
นิตยสาร Green Life Plus 
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CSR

ความยั่งยืน หรือ กระแสรักษ์โลก วันนี้ถูกขยาย
ผลการท�างานสูว่งกว้าง โดยเฉพาะหลังจากสถานการณ์ 
COVID-19 ย่ิงกลายเป็นตัวเร่งให้ทุกภาคส่วน                 
มุง่ด�าเนินการ โดยหลกัการหรอืแนวคดิทีอ่งค์กรส่วน
ใหญ่น�ามาปรับใช้คือ ESG” ซึ่งหมายถึง การใส่ใจ
ต่อสิง่แวดล้อม (Environment) ควบคู่กับการพัฒนา
สงัคม (Social) โดยเฉพาะมติิความเท่าเทยีม การไม่
ละเลยเร่ืองธรรมาภิบาล (Governance) และการ
ค�านึงถึงความย่ังยืน (Sustainability) ท้ังน้ีส�าหรับ
ประเทศไทย ภายในปี 2060 ได้วางแผนที่จะ                    
ขับเคลื่อนประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG หรือ 
เศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจ         
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ในช่วง         
ปี 2021-2026

อย่างไรก็ตาม ส�าหรับการขยายผลการท�างาน       
ในมิติ ESG และ BCG ที่ส�าคัญและก�าลังกลายเป็น
เทรนด์ที่หลากหลายประเทศริเริ่มด�าเนินการ คือ       
การระดมทุนและการลงทนุท่ีตอบโจทย์ทศิทางเหล่านี้
มบีทบาทมากขึน้ หรือทีเ่รามกัคุน้หใูนชือ่ “ESG Bond” 
โดยวันน้ีทาง Green Life Plus ขออาสาพาทุกคน     
ไปรู้จักกับการระดมทุนดังกล่าวเพ่ือเตรียมพร้อม          
สูก่ารสร้างเศรษฐกิจใหม่ทีมุ่ง่ไปสู ่“Green Recovery” 

เตรียมทุนรับมือสร้างความยั่งยืนในอนาคต

ข้อมลูจากศนูย์วิจยัธนาคารกรงุไทยได้ขยายความ
ถึง ESG Bond ได้อย่างน่าสนใจไว้ว่า คอืตราสารหนี้
ทีผู่ร้ะดมทุนต้องการน�าเงนิไปใช้เพ่ือด�าเนนิโครงการ
ต่างๆ ภายใต้แนวคิดการเติบโตอย่างย่ังยืนโดย           
มุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมสังคมและการมีธรรมาภิบาล
ที่ดี หรือ ESG ซึ่งปัจจุบันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ ตราสารหนี้เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Green bond), 
ตราสารหนีเ้พ่ือสงัคม (Social bond) และ ตราสารหน้ี
เพื่อความยั่งยืน (Sustainability bond)

ทั้งน้ีการระดมทุนผ่าน ESG Bond เพ่ิมขึ้น                
ต่อเน่ืองโดยข้อมูลล่าสุดจาก Climate Bonds           
Initiative(CBI) ชี้ชัดว่ามูลค่าตราสารหนี้ออกใหม่ 
ทัว่โลกทีอ่ยู่ในกลุ่มเพ่ือส่ิงแวดล้อมสงัคม และความ
ยั่งยืน ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 มีจ�านวนมากกว่า 

ท�ำควำมรู้จัก ESG Bond 

250 พันล้านดอลลาร์สหรฐัฯ ส�าหรบัในไทยเก่ียวกับ
การระดมทุนดังกล่าว ในปี 2020 มีการออก “ESG 
Bond” มากถึง 86,400 ล้านบาทเพ่ิมขึน้เกือบ 3 เท่าตวั
จากปี 2019 หลังจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชน           
ให้ความสนใจออกตราสารหน้ีประเภทนี้มากขึ้น       
ด้านปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้การระดมทุนดังกล่าว              
โตอย่างก้าวกระโดด แน่นอนส่วนส�าคัญคือ                      
การสนับสนุนจากหน่วยงานก�ากับดูแล เช่น ก.ล.ต. 
ท่ีได้เร่ิมมีการกาหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ
ในการเสนอขาย“ESG Bond ท่ีชดัเจนตัง้แต่ปี 2018

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ESG Bond ในวันน้ีไม่ใช่      
เรื่องใหม่ โดยจากการสืบค้นข้อมูลผนวกกับการ
วิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญหลายสถาบันคาดการณ์
ตรงกันว่า การระดมทุนเพ่ือสร้างความย่ังยืน                   
ในประเทศไทยจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนี่ถือเป็น
สัญญาณที่ดีในการเตรียมรับมือกับความท้าทาย      
ในอนาคต โดยเฉพาะในมติขิองสิง่แวดล้อมได้อย่าง
เท่าทัน เพราะโลกไม่มีใบที่ 2 เราต้องเริ่มลงมือท�า       
ในการรักษ์โลกใบนี้ตั้งแต่วันนี้
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2. ซื้อขาย NFT เมตาเวิร์สสามารถท�าให้ NFT 
เป็นกระแสโด่งดังจากการใช้งานมากมายท่ีเกิดขึ้น 
ย่ิงอยู่บนเทคโนโลยีบล็อคเชนและใช้คริปโตในการ
แลกเปลีย่น นกัลงทนุย่อมเหน็แนวทางในการลงทนุ
จากตรงนี้อย่างแน่นอน 

3. เกมส์กลายเป็นอาชีพ เศรษฐกิจบนโลก              
บล็อคเชนที่ชุมชนนักพัฒนาสร้างขึ้นมา มีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงไปจากเดิม ไม่ใช่เป็นเกมออนไลน์ท่ี          
ผู้เล่นต้องใช้สกิลเท่านั้น แต่จะรวมความสนใจทาง
ด้านกีฬา เทคโนโลยี และความบนัเทงิเข้ามาอยู่ด้วย

ด้วยความส�าคญัดงักล่าว วนันีท้าง PRX Metaverse 
ได้พัฒนาแพลตฟอร์มบนโลกเสมือนจริงขึ้น ซึ่งมี
แนวคิดท่ีน่าสนใจดังน้ี โครงสร้างที่ดินบน PRX 
Metaverse สามารถเชือ่มถึงกันได้ โดยทีด่นิทุกบลอ็ค
มีถนนตัดผ่านผู้ท่ีเข้ามาใช้งานสามารถเดินทางถึง    
กันได้ ท้ังทางรถและทางเท้า โดยคอนเซป็ต์ของท่ีดิน
ใน PRX เป็นพื้นที่ที่พัฒนาต่อมาจากกรุงลอนดอน 
ประเทศองักฤษ จ�าลองสถานทีส่�าคัญๆ ให้ผูท้ีเ่ข้ามา
ใช้งานได้สมัผสักับวฒันธรรมของชาวองักฤษบนโลก
เสมอืนจรงิ ท้ังน้ีท่ีดนิประกอบไปด้วยท้ังหมด 3 ขนาด
ได้แก่ขนาดเล็ก 144 ตารางเมตร ขนาดกลาง 576 
ตารางเมตร และขนาดใหญ่ 2,304 ตารางเมตร 

วันนี ้PRX Metaverse จะท�าการเปิดขายทีด่นิบน 
BNB Smart Chain ผู้ที่สนใจสามารถซื้อที่ดินด้วย
เหรียญพีอาร์เอ็กซ์ได้ทั้งราคาประมูลหรือราคาที่

GREEN TECHONLOGY

เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลท�าให้โลกเสมือนจริงหรือ 
Metaverse เข้ามาเชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์ของผู้คน        
ในโลกจรงิ วันนีก้ารมองเห็นประโยชน์ของโลกเสมอืนจรงิ
กลายเป็นโจทย์ท่ีเราผูอ่้านต้องท�าความรูจ้กัเก่ียวกับ
โลกดังกล่าว ยิ่งในวันนีถู้กน�ามาขยายผลในรูปแบบ
ของการพัฒนาธุรกิจ ยกตัวอย่างเช่น การซื้อ                
ท่ีดินหรือเป็นเจ้าของสินทรัพย์ดิจิทัลที่ในขณะน้ี
สามารถท�าได้จรงิ นีถื่อเป็นข้อดท่ีีเห็นได้อย่างชดัเจน
ว่าพวกเราจะใช้ประโยชน์ในโลกเสมือนจริงหรือ           
เมตาเวิร์สอย่างไร

หากลองมาสรุปว่า ประโยชน์ของโลกเสมือนจริง
สร้างคณุค่าและโอกาสได้อย่างไรบ้างน้ัน ทาง Green 
Technology ขอสรุปมาใน 3 ประเด็นดังนี้

1. อสังหาริมทรัพย์บนโลกเสมือนจริง วันนี้การ
ลงทุนเป็นเจ้าของทีด่นิจากเมตาเวิร์ส สามารถท�าได้
ทั้งในระยะยาวและระยะส้ัน รวมทั้งปล่อยเช่า              
เพ่ือท�าอเีว้นท์ต่างๆ เช่น พ้ืนท่ีอรนีาส�าหรบัเล่นเกมส์ 
สเตเดยีม ฮอลล์เล่นคอนเสร์ิต ห้างสรรพสนิค้า และ
อืน่ๆ สิง่เหล่านีแ้สดงให้เหน็ว่าอสังหารมิทรพัย์บนโลก
เสมอืนจรงิมมีลูค่าไม่ต่างจากโลกของความเป็นจรงิ

ท�ำไมโลกเสมือนจรงิ วนัน้ีส�ำคญัไม่แพ้โลกจรงิ

ก�าหนดตายตัว ส�าหรับผู้ท่ีได้เป็นเจ้าของท่ีดินแล้ว
สามารถน�าไปต่อยอดสร้างมูลค่าได้อีกหลายวิธี          
ยิ่งมีที่ดินมากก็ยิ่งสามารถสร้างมูลค่าได้มาก 

อย่างไรก็ดีจากน้ี PRX Metaverse จะวางขาย
ทีด่นิแบบสองมติบินเว็บไซต์ https://prxmetaverse.
io/en ภายในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2565 พร้อมกับลสิต์
เหรียญ โดยที่ดินขนาดเล็ก 144 ตารางเมตรมีราคา 
100 ดอลลาร์ หรือ 3,600 บาท ท่ีดนิขนาดกลาง 576 
ตารางเมตร มีราคา 400 ดอลลาร์หรือ 14,440 บาท 
และท่ีดินขนาดใหญ่ 2,304 ตารางเมตร มรีาคา 2,000 
ดอลลาร์หรือ 72,000 บาท

ทีด่นิหรอืทรพัย์สนิดจิทัิลในวนัน้ี สะท้อนถึงแนวทาง
การพัฒนาได้เป็นอย่างดีว่า ต่อจากนี้พ้ืนท่ีบนโลก
จริงก�าลังถูกขยายโอกาสไปยังโลกเสมือนจริง                 
ซึ่งแน่นอนนอกจากเกิดโอกาสอย่างมากมายใน        
ภาคธุรกิจ ยังบ่งช้ีการท�าธุรกิจท่ีเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม 
เพราะการจัดกิจกรรมต่างๆผ่านโลกเสมือนจริง             
ไม่ท�าลายทรัพยากร ไม่แน่นี่อาจเป็นกรณีศึกษา
ส�าคัญในการช่วยโลกใบนี้ให้สามารถเติบโตต่อไป
ได้อย่างยั่งยืน



“ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการค้นคว้าวิจัยผนวกกับความสนใจในด้านสมุนไพรไทย               
ที่มีสรรพคุณอันโดดเด่นในการรักษาโรคต่างๆ จึงได้จัดตั้ง บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด โดยปักหมดุให้เป็นองค์กรทีว่จิยัและพัฒนาผลติภณัฑ์จากธรรมชาตเิพ่ือทดแทนการ
ใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์เคมีด้วยผลลัพธ์ที่แท้จริง” ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร ผู้ก่อตั้งบริษัท                
ดท๊ีอกซ์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เล่าให้ฟังถงึจดุเริม่ต้นของบรษิทัฯ พร้อมขยายความถงึกุญแจ
สู่ความส�าเร็จต่อไปว่า

“เราท�างานวิจัยสมุนไพรและเปลี่ยนสมุนไพร          
ให้เป็นนวัตกรรมท่ีดีที่สุด โดยทีมวิจัย ดีท็อกซ์ 
(ประเทศไทย) ได้พัฒนาและคิดค้นสารสกัดส�าคัญ
จากขมิ้นชัน คือ “สารเคอร์คูมินอยส์” โดยบริษัทฯ
สามารถท�าให้สารเคอร์คูมินอยด์ ละลายน�า้ได้มาก
ที่สุดในโลกคือละลายได้ถึง 6.4 มก./มล ซึ่งละลาย
ได้มากกว่าสภาวะปรกติถึง 16,000 เท่า โดยได้รับ
ทนุวจิยัจากสถาบนัชัน้น�าของประเทศ คอืส�านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA ท�าให้สารสกัดจาก        
ขมิ้นชันดังไกลระดับโลก ด้วยการคว้ารางวัลในเวที
การประกวดทางด้านนวัตกรรมระดับนานาชาติ          
มาได้ถึง 9 เหรียญทอง ใน 6 ประเทศ 3 ทวีปทั่วโลก

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ดีของสารดังกล่าว สามารถดูดซึม
เข้าสู่ร่างกายและน�าไปใช้งานได้ดี จึงน�าไปสู่การ     
ต่อยอดในผลติภัณฑ์ ผลติภัณฑ์เสรมิอาหาร Green 
Curmin และ เครื่องด่ืมสมุนไพร Curma Max                 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยท�าให้ห่างไกลจากปัญหา      
กรดไหลย้อน รวมทัง้อาการแสบร้อนกลางอก อาการ
จุกเสียด แน่นท้อง ทั้งในแบบมีปัญหาเฉียบพลัน  
และปัญหากรดไหลย้อนเรื้อรังท่ีสามารถคงความ
สมดุลในระบบทางเดินอาหารได้ดีอีกด้วย” 

ดร.ณสพน เล่าต่อไปว่า “บริษัทของเรามีความ
ช�านาญทางด้านสมนุไพร มนีกัวิทยาศาสตร์ชาวญีปุ่น่
ซึง่มผีลงานตพิีมพ์ระดบันานาชาต ิมากกว่า 500 เรือ่ง 
มีผลงานลิขสิทธิ์ อีกกว่า 250 เรื่อง เน้นงานวิจัยทาง
ด้านสมุนไพรแล้วน�ามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์             
โดยอาศยัการสกัด และแยกสาร ส�าคัญ ท�าให้สามารถ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยเครื่องมือ
วิเคราะห์ขั้นสูง เช่น LC/MS/MS, HPLC (High 
Pressure Liquid Chromatography) UV-                   

GREEN INNOVATION

Spectophotometer และ IR มาตรวจวิเคราะห์ยืนยนั
สารส�าคัญท่ีใช้ และตรวจเชิงปริมาณเพ่ือวิเคราะห์
ปริมาณสารส�าคัญที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ โดยใน              
ปัจจบุนัเรามผีลติภัณฑ์อยู่ 4 รปูแบบคอื 1. เครือ่งดืม่
สมุนไพร 2. อาหารเสริมในรูป แคปซูล และ แกรนูล 
3. เครื่องส�าอาง และ 4. ยาสมุนไพร

อย่างไรก็ดีนอกจากการมุ่งพัฒนาสินค้าจาก
นวัตกรรมสุขภาพ เราให้ความส�าคัญกับมิติในภาค
การผลิตท่ีสอดรับกับหลักคิดที่เป็นมิตรต่อสังคม      
และสิ่งแวดล้อม โดยส่วนของโรงงานนั้นตั้งอยุ่ท่ี
อ�าเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นโรงงานที่ได้
มาตรฐานตดิตัง้ครือ่งจกัรท่ีทนัสมยั มท้ัีงหมด 3 แห่ง 
การันตีด้วยมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว 
(Green Industry) สะท้อนถึงการให้ความส�าคัญ      
ต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและการด�าเนินธุรกิจท่ีมี                
ธรรมมาภิบาล”

“เรามเีป้าหมายท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการของผู้ท่ีต้องการดูแลสุขภาพอย่าง           
ถูกต้องในราคายุติธรรมและสร้างวิถีชีวิตท่ีมี               
สุขภาพดีของทุกชีวิตมนุษย์ส�าหรับวันน้ีและ                     
วันพรุ่งนี้” ดร.ณสพน กล่าวทิ้งท้าย

นวัตกรรมสำรสกัดสมุนไพรดูแลสุขภำพ
ห่ำงไกลกรดไหลย้อน จำกนักวิจัยชำวไทย

9

ดร.ณสพน โพธิ์วิจิตร 
ผู้ก่อตั้งบริษัท ดีท๊อกซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

รับรางวัลผู้ผลิตวัตุดิบสมุนไพรดีเด่น
ระดับประเทศ ประจ�าปี 2564
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รูส้กึไม่สบายตวั นอนหลบัไม่สนทิ ไม่มสีมาธิ ความจ�า
ไม่ดี ปวดเมื่อย ปวดข้อ เจ็บคอ ปวดหัว อ่อนเพลีย
ทุกวัน จนส่งผลให้ผู้ป่วยไม่สามารถท�ากิจกรรม          
ในชีวิตประจ�าวันได้ตามปกติ

แม้โรคดังกล่าวจะวันนี้จะยังไม่ทราบสาเหตุ               
ที่แน่ชัด แต่กลุ่มแพทย์ก็สันนิษฐานไปในทิศทาง
เดยีวกันคอื การตดิเชือ้ไวรสั ระบบภูมคิุม้กันผดิปกติ 
การขาดสมดลุของฮอร์โมน รวมท้ังปัญหาสขุภาพจติ 
โดยผูท้ีค่วรพึงระวงั เพราะส่วนใหญ่พบในกลุม่นี ้คอื 
อายุ 40-50 ปี และที่เพศหญิงพบมากกว่าชาย

ส�าหรับการรับมือกับกลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง 
แพทย์แนะว่า ยังไม่มวิีธีรกัษากลุม่อาการนีโ้ดยเฉพาะ 
การรกัษาจงึเป็นเพียงการควบคมุและบรรเทาอาการ 
ท่ีเกิดขึน้ในผูป่้วยแต่ละคน เช่น การบ�าบดัทางความ
คิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavior Therapy) 
จะช่วยให้เปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม รวมทั้ง
เข้าใจสิ่งท่ีเป็นอยู่ รู้สึกว่าตัวเองควบคุมอาการได้ 
หรือจะเป็น การใช้ยารักษาโรค รักษาตามอาการ    

เคยเป็นกันหรือไม่? เพลียในทุกวันแม้นอนพักเต็มที่ เหนื่อยง่ายเพียงแค่ขึ้นบันไดไม่ถึง 2-3 ชั้น หรือ หมดแรง หมดแรง        
ไมส่ดใสเมือ่ต้องท�ากิจกรรมต่างๆ รวมถงึการท�างาน ทัง้หมดทีก่ลา่วมาข้างต้น คุณต้องเชก็อาการตวัเองแลว้อาจปว่ยเปน็ 
“โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง”

GREEN HEALTHY

ข้อมูลจาก โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 ขยายความ
ถึงโรคดังกล่าวไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า โรคอ่อนเพลีย
เร้ือรังเป็นกลุ่มอาการอ่อนล้าเรื้อรัง หรือ (Chronic 
fatigue syndrome, CFS) โดยจะมอีาการอ่อนเพลยี
เหนื่อยล้าเรื้อรัง ท�าให้มีอาการต่างๆ เช่น อ่อนเพลีย 

เพลีย หมดพลังบำ่ยๆ
อำจป่วยเป็น “โรคอ่อนเพลียเรื้อรัง” 

เพ่ือบรรเทาอาการ ยาทีใ่ช้เช่น ยารกัษาภาวะซมึเศร้า 
ยานอนหลับ รวมทั้ง การออกก�าลังกาย จะช่วยเพิ่ม
สมรรถภาพทางกาย และเพ่ิมความทนต่อกิจกรรม
ต่างๆ และลดความเหนื่อยล้าลงได้

อย่าให้เกิดอาการป่วยแล้วค่อยรักษา แต่จงหมั่น
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ
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1. ขอเพ่ิมขนาดมิเตอร์เครื่องเดิมและปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าภายในบ้านให้รองรับ EV Charger             
ยกตัวอย่างเช่น EV Charger ระบบ Single - Phase 
ขนาด 32 A (7.4 kW) สามารถขอเพิ่มขนาดมิเตอร์
เป็นมิเตอร์ Single - Phase เป็นขนาด 30 (100) A

2. ขอติดตั้งมิเตอร์เครื่องที่ 2 กรณีไม่สามารถ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมภายในบ้านได้ อาทิ EV 
Charger ระบบ Single - Phase ขนาด 32 A                              
(7.4 kW) สามารถขอติดต้ังมิเตอร์เครื่องท่ีสอง            
เป็นมิเตอร์ Single - Phase เป็นขนาด 15 (45) A

อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีทีบี              
ได้คาดว่าปี 2565 ความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในไทย
พุ่งตามกระแสโลก ท่ามกลางแผนการยกเลิกการใช้
ยานยนต์ท่ีเป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในหลาย
ประเทศ และการตืน่ตวัต่อภาวะโลกร้อนทีก่ลายเป็น

EV THAILAND

ด้วยราคาพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น ผนวกกับตลาด
ยานยนต์โลก ก�าลงัเปลีย่นไปสูยุ่ครถยนต์ไฟฟ้า หรอื 
“อีวี” อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก�าลังก้าวเข้าสู่การ
ปรับตัว โดยในปัจจุบันเร่ิมมีผู้ใช้รถใช้ถนนหันมา
เลือกใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น โดยข้อมูลจากศูนย์
วเิคราะห์เศรษฐกจิททีบีปีระเมนิยอดขายรถยนต์นัง่
ไฟฟ้า (Electric Vehicles : xEV) ของไทย 
ปี 2565 แตะ 6.36 หมืน่คนั ซึง่เมือ่เทยีบกับปีท่ีผ่านมา 
(2564) สงูขึน้ถึง 48% ฉะนัน้แล้วเพ่ือเป็นการเตรยีม
ความพร้อมให้กับผู้ท่ีสนใจอยากมีรถยนต์พลังงาน
ไฟฟ้าสกัคนั จะต้องเตรยีมตัวอย่างไร วันน้ีเรามคี�าตอบ

โดยทาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แนะน�า
การเตรียมตัวก่อนติดตั้ง EV Charger ส�าหรับบ้าน
อยู่อาศัยหรือกิจการขนาดเล็กท่ีไม่มีวัตถุประสงค์           
เชงิพาณิชย์ ซึง่มขีัน้ตอนเริม่ต้นดงันี ้ตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าภายในเบือ้งต้น โดยการตรวจสอบขนาดมเิตอร์ 
ขนาดสายเมน ขนาดเมนเซอร์กิตเบรกเกอร์และ           
เซอร์กิตเบรกเกอร์ของวงจรย่อยว่าเพียงพอต่อการ
ติดตัง้ EV Charger เพ่ิมหรอืไม่ หากระบบไฟฟ้าเดมิ
ไม่เพียงพอสามารถเลือกด�าเนินการ ได้ดังนี้ 

อยำกมีรถยนต์พลังงำนไฟฟ้ำสักคัน
ต้องเตรียมตัวอย่ำงไร?

จุดเปล่ียนให้รถยนต์ไฟฟ้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น 
ขณะท่ีทิศทางเศรษฐกิจโลกท่ีทยอยฟื้นตัวอย่าง        
ค่อยเป็นค่อยไป และท่ีส�าคัญ ด้วยการปรบัปรงุพัฒนา
ด้านเทคโนโลยีท่ีท�าให้ความจขุองแบตเตอรี ่(Battery 
Capacity) ดีขึ้นกว่าเดิมถึง 3 เท่าภายในระยะเวลา
เพียง 5 ปี และส่งผลให้ต้นทุนราคาแบตเตอรี่มี          
แนวโน้มลดลง 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทย  
จะโตเร็ว ใครท่ีสนใจหารถคันต่อไปเป็นยานยนต์
ไฟฟ้า ต้องหมั่นศึกษาและติดตามความเคลื่อนไหว
ยานยนต์พลงังานดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้การ
ตัดสินใจได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งต่อผู้ซื้อ ผู้ผลิต         
และสังคมบนท้องถนนที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



เมื่อกล่าวถึงแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในไทย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ากัด ถือเป็น
องค์กรที่มักคุ้นกันเป็นอย่างดีว่า คือ หนึ่งในผู้น�าโดยเฉพาะในการบริหารโครงการระดับ
ลักซ์ชัวรี่อย่างมืออาชีพที่ในวันนี้ บริหารอาคารกว่า 300 โครงการ ซึ่งในปีนี้ (2565)                   
ได้วางเป้ารายได้จากการบริหารจัดการอาคารเติบโต 15% จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นเป้า         
รายได้รวมกว่า 1,200 ล้านบาท

คณุนฤมล อาภรณ์ธนกุล ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ฝ่ายบรหิารอาคารทีพั่กอาศยั บรษิทั พลสั พรอ็พเพอร์ตี้ 
จ�ากัด เล่าให้เราฟังว่า วันนีพ้ลสั พรอ็พเพอร์ต้ี พร้อม
ขับเคลือ่นธุรกิจด้วยมาตรฐานและคณุภาพการบรหิาร
จัดการเพ่ือส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยท่ีดี
ที่สุดให้กับลูกบ้านทุกโครงการ 

“อย่างไรก็ด ีเมือ่เรว็  ๆน้ี เราทีมงานพลสั พรอ็พเพอร์ตี้ 
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015            
ด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Management) และ ISO 41001 : 2018 ด้านระบบ
บรหิารทรพัยากรกายภาพและสิง่อ�านวยความสะดวก
ในโครงการ (Facility Management) ท�าให้ขึ้นแท่น
เป็นบริษัทด้านการบริการอสังหาฯ รายแรกและ                    
รายเดยีวในประเทศไทย ทีไ่ด้รบัการรบัรองถึง 3 ระบบ 
โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคร้ังแรก ISO 9001: 
2000 ในปี 2545 ซึง่ครอบคลมุเรือ่งระบบการจดัการ
คุณภาพงานบริการ (Quality Management)              
และมกีารปรบัปรงุมาตรฐานมาอย่างต่อเน่ืองโดยได้

รับการรับรองอีกครั้งในปี 2551 และ ในปี 2561        
โดยปัจจุบันใช้ ISO 9001 : 2015 ในการบริหาร
จัดการ” คุณนฤมลขยายความได้อย่างน่าสนใจ 

ผู้บริหารพลัส พร็อพเพอร์ต้ี เผยถึงความส�าเร็จ           
ถึงการคว้ารางวัลมาตรฐาน ISO 14001 : 2015      
ด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดว่า “เราให้ความส�าคัญกับ          
5 ประเด็นใหญ่ คือ การจัดการพ้ืนที่สีเขียว ขยะ          
น�้าเสีย พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(carbon footprint) รวมถึงมกีารรณรงค์ให้ผูพั้กอาศยั
และผู้ใช้อาคารมีจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
ทัง้น้ีด้วยพลสัฯ ตระหนกัถึงความส�าคญัในการบรหิาร
จัดการโครงการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จึงส่งเสริมการ
ด�าเนินธุรกิจให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือน�าไปสู่
การพัฒนาทีย่ั่งยืน (Environmental and Sustainable 
Development) ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ
รณรงค์ในเรือ่ง Waste Management ให้กับลกูบ้าน
และผู้ใช้อาคารตระหนักถึงปัญหาเรื่องของขยะ        
และสร้างสงัคมแบบย่ังยืน โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีสเีขียว 
อย่างโครงการ Backyard ท�าสวนผักผลไม้                    

GREEN LIVING

ปลอดสารพิษในโครงการคอนโดฯและหมู่บ้าน             
มองเห็นความสามารถของการสร้างประโยชน์จาก
พื้นที่ส่วนกลางให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียว การบริหาร
จดัการพลงังานแบบมอือาชพี (Energy Management) 
ภายใต้การดแูล LIV-24 เทคโนโลยีดแูลความปลอดภัย
อัจฉริยะ และจัดการระบบวิศวกรรม ที่วิเคราะห์
พฤตกิรรมการใช้พลงังานท�าให้สามารถวางแผนการ
ใช้งานให้ช่วยประหยัด ลดการใช้พลังงานแบบ
ฟุ่มเฟือย เป็นต้น”

หากใครให้ความสนใจการท�างานทียึ่ดหลกับรหิาร
จดัการโครงการด้วยความเป็นมอือาชพี ท�างานอย่าง
เป็นระบบ พลสั พรอ็พเพอร์ตี ้พร้อมเป็นส่วนเติมเตม็
ทุกความสุขในทุกตารางเมตร ซึ่งในวันน้ีเรายังคง
เดินหน้ารับธุรกิจบริหารจัดการโครงการที่พักอาศัย 
ครอบคลุมโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเด่ียว                
และทาวน์โฮม ส�าหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถาม
บริการได้ทาง โทร. 02-688-7555 และทางเว็บไซต์ 
www.plus.co.th/service/living-management

ไขควำมส�ำเร็จ
ที่มำกกว่ำกำรบริหำรที่อยู่อำศัยจำก 
“พลัส พร็อพเพอร์ตี้”
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คุณนฤมล อำภรณ์ธนกุล 
ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรฝ่ำยบริหำรอำคำร

ที่พักอำศัย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด



เขตห้ามล่าสตัว์ป่า ถอืเป็นหนึง่พ้ืนทีก่ารขับเคลือ่นทีส่�าคัญในการสร้างความสมดลุให้กับมนษุย์ 
วิถีชีวิตรวมถึงทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�าหรับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในประเทศไทย              
จัดตั้งข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ทั้งนี้อยู่ภายใต้ความ           
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ            
สิ่งแวดล้อม โดยในขณะนี้มีหลากหลายพื้นที่ได้ถูกประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ซึ่งหนึ่งกรณี
ศึกษาที่ส�าคัญในการท�างานร่วมกันจากทุกภาคส่วนเพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการอยู่ร่วมกันแบบ
ชีวติสัมพันธ์ระหว่างคน ป่าไม้และสตัว์ป่าทีท่าง Green Travel ขอน�าอาสามาเล่าเรือ่งในตอนนี ้คือ 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบ�า 

คณุสงัวาลย์ แสงสวัสดิ ์เจ้าพนกังานป่าไม้อาวุโส
หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยทับเสลา-ห้วยระบ�า 
เล่าให้ฟังอย่างเป็นกันเองว่า “แต่เดิมพ้ืนที่ป่า               
ห้วยทบัเสลา-ห้วยระบ�า เป็นพ้ืนท่ีกันชนกับเขตรกัษา
พันธ์ุสตัว์ป่าห้วยขาแข้งท่ีประชาชนอยู่อาศยัและท�า
เกษตรกรรม แต่ทว่าต้องเผชิญกับสัตว์ป่าที่เข้ามา
ท�าลายพ้ืนท่ีกสิกรรมและในทางกลับกันชาวบ้าน        
ก็เข้าไปล่าสัตว์ป่า” 

คณุสังวาลย์ กล่าวต่อไปว่า “ด้วยปัญหาดังกล่าว
ท่ีทวีความรุนแรงและขยายความเสียหายไปใน             
วงกว้าง หลากหลายภาคส่วนน�าโดยนายชาดา          
ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี เขต 2 เจ้าหน้าที่ของกรม
อุทยานแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชาวบ้านในพ้ืนที่
กันชน ต่างร่วมกันรับฟังความคิดเห็นและการมี       
ส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เก่ียวข้อง                

และประชาชน เพื่อประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า
ห้วยทบัเสลา-ห้วยระบ�า โดยได้รบัการสนบัสนนุข้อมลู
และการวางแผนและการจัดการพ้ืนที่ทางวิชาการ 
ได้ค�าปรึกษา จาก คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ คอื ผศ.ดร.นันทชยั พงศ์พัฒนานรุกัษ์ 
และ ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถาน รวมท้ังอีกหลาย      
ภาคส่วนทัง้ภาครฐัและภาคประชาสงัคม เพ่ือร่วมกัน
สร้างพ้ืนท่ีผ่าแห่งน้ีให้เป็น เขตห้ามล่าสัตว์ป่า              
ห้วยทับเสลา-ห้วยระบ�า”
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ชีวิตสัมพันธ์
 เขตห้ำมลำ่สัตว์ป่ำห้วยทับเสลำ-ห้วยระบ�ำ

“ตลอดการท�างาน 3 ปีผ่านมา เราได้ตกผลึก         
การท�างานร่วมกันและปลุกป้ันพ้ืนท่ีป่าห้วยทับเสลา-
ห้วยระบ�า เป็นจุดท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส�าคัญ
ของจังหวัดอุทัยธานีอีกแห่ง โดยให้ชุมชนซึ่งมี              
ชาวบ้านเป็นแกนกลางในการพานกัท่องเทีย่วเข้าชม 
ซึ่งจะได้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ท่ีสอดรับกับ
ธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ซึ่งนอกจากสร้างรายได้         
ให้กับชาวบ้านในชุมชนแล้ว สัตว์ป่าในพื้นที่ก็ไม่ถูก
รบกวนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข วันนี้พ้ืนที่       
เตรียมการฯของเรา มีพ้ืนที่รวมแล้ว เป็นจ�านวน 
16,207 ไร่ ซึ่งจะด�าเนินการรวมเรื่องน�าเสนอ              
คณะกรรมการสงวนและคุม้ครองสตัว์ป่า เพ่ือประกาศ
เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า โดยสมบูรณ์ในคราวประชุม
ครั้งต่อไป” คุณสังวาลย์ กล่าวเสริมด้วยรอยยิ้ม

เขตห้ามล่าสตัว์ป่าห้วยทบัเสลา-ห้วยระบ�า ถือเป็น
หนึ่งกรณีศึกษาที่ดีในหลากหลายพ้ืนท่ีในการสร้าง 
ชีวิตสัมพันธ์ที่คน ป่าไม้ สัตว์ป่าอยู่ร่วมกันอย่างมี
มติรสมัพันธ์ โดยเฉพาะการสร้างการมส่ีวนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน โดยดึงเอาความโดดเด่นของความ
สวยงามและความสมบูรณ์ของป่าไม้มาเป็นแม่เหลก็
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเฉยชม ทั้งนี้การท�างาน
อย่างต่อเน่ืองผลลัพธ์ในระยะยาวนอกจากมิติของ
ความย่ังยืน ยังท�าให้พ้ืนท่ีแห่งนี้เป็นป่าไม้ที่สมดุล
อีกแห่งของประเทศไทย เหมือนดั่งเนื้อเพลงชีวิต
สัมพันธ์ตอนหนึ่งจากวงคาราบาวที่ขับร้องไว้ว่า 
“ต้นไม้งามคนงดงาม งามน�้าใจไหลเป็นสายธาร        
ชุบชีวิตทุกฝ่ายเบิกบาน มีคนมีต้นไม้มีสัตว์ป่า”

คุณสังวำลย์ แสงสวัสดิ์ 
 เจ้ำพนักงำนปำ่ไม้อำวุโสหัวหนำ้เขต 

ห้ำมล่ำสัตว์ปำ่ห้วยทับเสลำ-ห้วยระบ�ำ

GREEN TRAVEL



รู้หรือไม่ว่า? ปัญหาขยะอาหารเริ่มกลายเป็นประเด็นใหญ่ทั่วโลก ที่ทุกประเทศ
ก�าลังร่วมมือกันในการลดการสร้างขยะจากอาหาร โดยส�าหรับในไทยก็พบปัญหานี้
เช่นกัน โดยข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในไทยพบขยะอาหารคิดเป็น 
64% ของขยะทั้งหมด 

เมื่อสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมถึงปัญหาของขยะ               
ดงักล่าวพบว่า สาเหตหุลกัๆ ของการเกิดขยะอาหาร 
คือ เกิดจากอาหารท่ีเหลือจากการบริโภคท้ังใน         
ครวัเรอืน อาหารทีเ่หลอืจากการจ�าหน่ายในร้านค้าปลกี 
อาหารบุฟเฟ่ต์และอาหารที่ใช้เพ่ือปรุงแต่งจาน            
ในร้านอาหารหรือโรงแรม ขยะที่สร้างขึ้นในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม จากกระบวนการผลิต
ที่มีวัตถุดิบเหลือใช้ และการจัดเก็บวัตถุดิบท่ีไม่ดี
ท�าให้เกิดการเน่าเสีย

ด้วยความส�าคัญดังกล่าวจึงเกิดเป็นโครงการ
รณรงค์ลดปัญหาขยะอาหารในวงกว้างมากขึ้น          
และหนึ่งในน้ันคือ ลดปริมาณขยะและท�าให้ขยะ      
เป็นศนูย์ (Zero waste) พร้อมกันนียั้งมอีงค์กรต่างๆ 
เริม่มมีาตรการเพ่ือเป็นส่วนหนึง่ในการแก้ปัญหาขยะ
อาหาร ยกตวัอย่างเช่น ร้านค้าปลกีช่วยลดขยะอาหาร
ที่ขายไม่หมดต่อวัน และอาหารท่ีใกล้หมดอายุ          
ด้วยการลดราคา หรือจะเป็นการมอบให้ผู้ยากไร้        
ในชุมชนได้ทานและเข้าถึงอาหารลดปัญหาการ

ภัยเงียบที่ถูกซุกซ่อนไว้
ในความมักง่ายของมนุษย์

ขยะอำหำร

GREEN ENVIRONMENT

ยากไร้ หรอืแม้กระท่ังน�าเอาเทคนคิทางวิทยาศาสตร์
มาผนวกใช้เช่น ลดขยะและลดงบประมาณท่ีใช้          
ในการจัดการในภาคอุตสาหกรรมด้วยการน�าเศษ
วัตถุดิบเหลือใช้ไปรีไซเคิลเป็นปุ๋ย, แก๊สชีวภาพ 
(Biogas) และสกัดสารอาหารที่ยังคงมีประโยชน์

หากถามว่าวันน้ี ปัญหาขยะอาหารมาจากใคร 
บอกเลยพ้ืนฐานมาจากพวกเราทุกคนท้ังน้ัน                  
โดยเฉพาะการทานเหลือ ดังน้ันเราทุกคนสามารถ       
มีส่วนร่วมในการลดขยะอาหารได้แบบง่าย ไม่ว่า       
จะเป็น แยกขยะอาหารออกจากขยะอื่น แล้วน�าไป
ท�าปุย๋ให้กับต้นไม้ วธีิน้ีสามารถท�าได้ทนัที ท�าได้ง่ายๆ 
หรือจะเป็น วางแผนการซื้ออาหารไม่ซื้อมากเกิน
ความจ�าเป็น ตลอดจน อาหารที่ซื้อมาเกินความ
ต้องการ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ควรหาวิธีเก็บรักษา
ไว้ได้นาน เพื่อลดการเน่าเสีย

ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น เราอยากเป็นสื่อกลาง
ในการให้ข้อมลูและตระหนักรูว่้า ขยะอาหาร เป็นสิง่ท่ี
เราควรเร่งจัดการและไม่ควรปล่อยให้เป็นปัญหา
เพราะสาเหตุส่วนใหญ่มาจากมนุษย์ ฉะนั้นแล้วเรา
ควรต้องช่วยกัน อย่าให้อาหารที่เราทานอย่างสขุใจ 
กลายเป็นดาบสองคมท�าลายโลกใบนี ้ อย่างทีเ่คย     
เน้นย�า้ เรื่องของสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของเราทุกคน
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